

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Báo Thái Bình và Đài PTTH Thái Bình. Lãnh đạo các cơ quan đã báo cáo kết quả hoạt động thông tin tuyên truyền trong năm qua. Để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đã từng bước hiện đại hóa phương tiện, đổi mới cả nội dung và hình thức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và đưa tiếng nói

của nhân dân đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan báo chí đã đạt được và khẳng định, đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, phản ánh sinh động, kịp thời các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa của địa phương. Qua tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thống mảnh đất và con người, những thành tựu

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình đã đến với công chúng trên khắp mọi miền đất nước, gắn kết tình cảm của những người con xa quê với sự phát triển của quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thời gian tới tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tác phẩm báo chí; tiếp tục tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân. **Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn**

đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, tăng cường quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Bình đến với công chúng trong và ngoài tỉnh ngày càng nhiều hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoạt động hiệu quả, đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

* Sáng ngày 19/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đến thăm, tặng quà nhà báo Đỗ Quý Kính, nguyên Giám đốc Đài PTTH Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi, chúc mừng nhà báo Đỗ Quý Kính và ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển sự nghiệp báo chí tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc nhà báo Đỗ Quý Kính sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho tỉnh và đất nước; đồng thời khích lệ các đồng chí cách mạng cho thế hệ trẻ noi gương, học tập, phấn đấu vươn lên.

Nhà báo Đỗ Quý Kính bày tỏ xúc động và vinh dự được đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên; đồng thời ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiểm chế, đặc biệt tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu, bia gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu hành trên các tuyến đường bộ, nhất là tại các khu vực bến bãi vật liệu xây dựng chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xe dù, bến cóc và xe hợp đồng trá hình như xe khách liên tỉnh tuyến cố định, cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách vẫn còn gây mất trật tự an toàn giao thông. Hệ thống gỡ giảm tốc ở một số tuyến đường bị vỡ, hỏng nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ngành, các địa phương thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các địa phương trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh tăng cường tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền về

phòng, chống tác hại của rượu, bia. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, giải tỏa các trường hợp vi

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Các huyện, thành phố sớm xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn tồn tại;

chỉ đạo các địa phương làm bổ sung gỡ giảm tốc tại các tuyến đường mới sửa chữa, nâng cấp và các điểm gỡ giảm tốc bị vỡ, hỏng.

Trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tuần tra tiếp tục ra quân xử lý phạm nông độ cồn theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm quy định về vận tải hành khách, hàng hóa; kiên quyết xóa bỏ tình trạng xe dù, bến cóc đang hoạt động lên lút...



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

BẾ MẠC KỶ HỢP THỮ CHÍN...

(Tiếp theo trang 1)

trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Đánh giá bổ sung về kết quả năm 2019 cho thấy, năm qua mặc dù vẫn còn khó khăn, song nước ta đã đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi để bước vào năm 2020. Tuy vậy, trong những tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, kinh tế thế giới lâm vào suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã chủ động đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt

qua khó khăn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh giúp nước ta cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, đồng thời vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thiết bị, vật tư y tế với các nước, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận và thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật khác. Đây là những Luật, Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tổ chức bộ máy, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phòng, chống thiên tai và quản lý đề điều..., tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải

pháp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Kỳ họp thứ chín, Quốc hội không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường, nhưng các vị đại biểu Quốc hội vẫn tích cực thực hiện chất vấn bằng văn bản, các vị trưởng ngành về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Quyền chất vấn của đại biểu vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn trong điều kiện Chính phủ đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế.

Tại kỳ họp này, với sự tin nhiệm cao, Quốc hội đã quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch, phê chuẩn các Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia sớm hơn so với nhiệm kỳ trước theo điều kiện đã chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác nhân sự theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội và Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận cao.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong phòng, chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. Đồng thời, chủ động bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, biểu tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Triển khai nhanh, có hiệu

quả các gói kích thích phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phát triển mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, đẩy mạnh du lịch nội địa, cần có tình hình và khả năng kiểm soát dịch bệnh để mở cửa du lịch nước ngoài, phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, tiềm lực mạnh; ưu tiên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, vật liệu mới để tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp cụ thể, khả thi trước mắt và lâu dài bảo đảm phát triển bền vững, toàn diện về an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát huy kết quả đạt được, 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phấn đấu huy động tổng nguồn lực (bằng tiền và hiện vật) đạt trên 10 tỷ đồng. Tặng 730 xe lăn, khám bệnh miễn phí cho khoảng 10.000 lượt người, hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh gần 100 ca, tặng 20.000 suất quà, xây mới, sửa chữa 10 nhà tình thương và dạy nghề cho 700 NKT, TMC...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thái Bình luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NKT, TMC, tạo điều kiện cho NKT, TMC hòa nhập cộng đồng. Đồng chí đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện tốt các chính sách về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NKT, TMC. Tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần, trợ giúp pháp lý cho NKT, TMC. Đẩy mạnh tuyên truyền gắn với xã hội hóa để xây dựng, phát triển quỹ hội. Các hoạt động của Hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới phương pháp, cách thức dạy nghề phù hợp với NKT, TMC; chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo của Hội ngày càng vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố tích cực quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các hội cơ sở hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống cho NKT, TMC.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, thống nhất đổi tên Hội từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình.

BIỂU DƯƠNG GẦN 120 ĐIỂN HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

được triển khai thực hiện hiệu quả. Đóng góp vào kết quả trên có các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nhằm xây dựng gương điển hình tiên tiến và kịp thời tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, ngành Y tế tiếp tục phấn đấu, đạt mục tiêu 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cải tiến theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, 100% xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trên 50% cán bộ đại học tham gia nghiên cứu khoa học...

Tại hội nghị, 4 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2019, 1 đơn vị gương mẫu về mọi mặt đã được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; gần 120 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2020, ngành Công Thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 85.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 48.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã giải trình làm rõ một số vấn đề về thực trạng xuất, nhập khẩu; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19; kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến công, khuyến thương.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị của Sở Công Thương, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Hơn 13.000 con cá giống được thả xuống vùng nước tự nhiên

Sáng ngày 19/6, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức thả giống thủy sản đợt 2 năm 2020 xuống vùng nước tự nhiên.

Lần thả giống thủy sản đợt 2 có hơn 13.000 con cá giống các loại như trắm, chép, trôi được thả xuống vùng nước tự nhiên tại sông Trà Lý, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Trước đó, tháng 5/2020, Chi cục Thủy sản đã tổ chức thả giống thủy sản đợt 1 với 302.000 con tôm sú và cá vược giống được thả xuống vùng nước tự nhiên tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiên Hải. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong toàn tỉnh thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

THANH HUÂN

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 19/6, số người nhiễm Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã lên tới hơn 8,6 triệu người và gần 456.800 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 19/6 có thêm 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều từ châu Âu về, được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 349 người. Trong tổng số 349 bệnh nhân, có 326 bệnh nhân đã được chữa khỏi còn 23 bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế. 4/23 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 2 lần trở lên, 19 người vẫn dương tính với Covid-19. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 6.100 người.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày 19/6, trong tổng số 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình đã có 29 bệnh nhân được điều trị khỏi, hiện còn 1 bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 3 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ngày 19/6, 4/49 chuyên gia nước ngoài cách ly, theo dõi sức khỏe tại khách sạn Diệu Linh đã được làm thủ tục hoàn thành thời gian cách ly, còn 45 người tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy cũng đã tiếp nhận cách ly, theo dõi sức khỏe 2 chuyên gia nước ngoài. Cả 2 trường hợp đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 19/6, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh vẫn là 3.917 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.033 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885

VŨ THƯ

Tập huấn luyện phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham gia tập huấn, các học viên là cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành của huyện, viên chức các đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức các xã trên

địa bàn huyện được hướng dẫn cách đăng nhập phần mềm; phương pháp cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; nhập liệu hồ sơ cán bộ theo mẫu phiếu thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn chi tiết các bước nhập liệu hồ sơ cán bộ, từ thông tin chung,

thông tin tuyển dụng, quá trình lương, phụ cấp, trình độ đào tạo, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức... Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các học viên được giải đáp các băn khoăn, vướng mắc về thông tin chung phần mềm, cài đặt, các thao tác, tính năng và hiệu quả sử dụng của phần mềm.

46 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng thành tích học sinh giỏi năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, phong trào học sinh giỏi tiếp tục được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư và các nhà trường quan tâm thông qua các hoạt động đầu tư, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi khối 6, 7, 8, 9. Tại kỳ thi học sinh giỏi

lớp 9 cấp tỉnh, huyện Vũ Thư năm trong top 3 các huyện, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh, với 46/80 em tham gia đạt giải, tăng 3 giải so với năm học trước, trong đó có 4 giải nhất, 10 giải nhì, 32 giải ba, khuyến khích. Huyện có 3 sản phẩm của các em học sinh được chọn tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đạt giải nhất và giải nhì.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao giấy khen, quà cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, cấp huyện; cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và khen thưởng cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020.

QUYNH LƯU

Trao 50 suất quà cho trẻ khuyết tật

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020, chiều ngày 19/6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Vĩ trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức trao quà cho trẻ khuyết tật trong tỉnh.

THU HOÀI

ĐÀI TTTT QUYNH PHU Sản xuất trên 260 chương trình thời sự

Đài TTTT Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. 6 tháng đầu năm, Đài TTTT Quỳnh Phụ đã sản xuất trên 260 chương trình thời sự, với hơn 1.800 tin, bài. Thực hiện công tác các trang địa phương và trên 200 tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình phát trên sóng đài tỉnh, Báo Thái Bình, bản tin nói bộ huyện, cổng thông tin điện tử huyện... thực hiện nhiều chương trình

TRỊNH CƯỜNG